



มติที่ประชุม/ข้อสั่งการจากการประชุม

คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดระยอง (อจร.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องภัทธีศรีสงคราม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง

ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	ความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองระยอง	มอบหมายมหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษากำหนดเส้นทางให้ชัดเจน ใช้รถวิ่งกี่คัน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความไม่พอใจของรถขนส่งสาธารณะอื่นๆ และการทำประชาพิจารณ์โดยศึกษาให้ชัดเจนถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุน และนำข้อเสนอของอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาในการจัดทำแผนแม่บทฯ	มหาวิทยาลัยบูรพา
๒	รายงานผลการจับกุมคดีจราจรจังหวัดระยอง (พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ตุลาคม ๒๕๖๐)	๑) มอบหมายสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ถึงผู้ขับขี่ชาเลนั้ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยประสานข้อมูลกับสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง ๒) มอบหมายสำนักงานขนส่งจังหวัดระยองดำเนินการพิจารณาแนวทางกฎเกณฑ์กำหนดการจดทะเบียนรถชาเลนั้ให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	๑) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ๒) สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง
๓	การบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชน	๑) เห็นชอบ ให้ถนนเทศบาล ๑ เป็นพื้นที่การบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชน โดยประสานการดำเนินการกับแขวงทางหลวงระยองและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองในเรื่องมาตรฐานการติดตั้งป้าย ๒) เห็นชอบ ให้ทั้ง ๔ เส้นทางเป็นพื้นที่บริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชนและให้ผนวกร่วมกับพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านค่ายอีก ๑ เส้นทาง รวมเป็น ๕ เส้นทาง โดยให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองเป็นผู้รับผิดชอบและรายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมทราบครั้งต่อไป	๑) เทศบาลตำบลบ้านค่าย ๒) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔	การแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่อำเภอ ปลวกแดงทั้งระบบ	รับทราบความคืบหน้า และมอบหมายแขวงทางหลวง ชนบทระยองประชาสัมพันธ์ให้อำเภอแก่งและ ประชาชนในพื้นที่ที่ทราบด้วย	แขวงทางหลวง ชนบทระยอง
๕	การแก้ไขปัญหาการถล่มทุกวินาที บนทุก เลน	รับทราบตามที่แขวงทางหลวงชนบทระยองแจ้ง	-
๖	รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนชาวระยอง จากการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสาร	๑) มอบหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประสาน ธนาคารต่างๆ พิจารณาติดตั้งตู้ ATM ภายในสถานีขนส่งแห่ง ที่ ๒ ๒) มอบหมายสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง พิจารณาอัตรา ค่าโดยสารที่เป็นธรรมแก่ประชาชน	๑) องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดระยอง ๒) สำนักงานขนส่ง จังหวัดระยอง
๗	เรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรม ปัญหา การแข่งขันรถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่น ตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชนบริเวณ อำเภอเมืองระยอง และอำเภอแก่ง	รับทราบตามที่ตำรวจภูธรจังหวัดระยองและขอให้ ตำรวจภูธรจังหวัดระยองกวาดล้างพื้นที่บริเวณอื่นๆ ด้วย	ตำรวจภูธรจังหวัด ระยอง
๘	เรื่อง อื่นๆ/การนำเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของอนุกรรมการฯ	๑) มอบหมายสำนักงานจังหวัดระยองทำหนังสือถึงกรม ทางหลวงในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ เน้นย้ำผู้รับจ้างให้ ดำเนินการในเรื่องความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก สะดวกอย่างเคร่งครัด ๒) มอบหมาย สนข. พิจารณาเรื่องของช่อง M – pass สำหรับรถยนต์บรรทุก ๓) มอบหมายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง ในการซักซ้อมแผนภัยพิบัติบนท้อง ถนน โดยทาง สนข. มีข้อเสนอให้มีการฝึกซ้อมระดับ ๑ และดำเนินการซื้ออุปกรณ์เพื่อเตรียมพร้อมในการเกิดเหตุ ภัยพิบัติทางถนน ทั้งนี้ ให้รายงานความคืบหน้าต่อที่ ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป ๔) มอบหมายสำนักงานขนส่งจังหวัดระยองและ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง พิจารณาในเรื่องการตรวจยึด ใบขับขี่ของผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุก เนื่องจากจะเกิด ผลกระทบต่อกรรายงานระบบ GPS	๑) สำนักงาน จังหวัดระยอง ๒) สำนักส่งเสริม ระบบการขนส่งและ จราจรในภูมิภาค ๓) สำนักงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัด ระยอง ๔) สำนักงานขนส่ง จังหวัดระยองและ ตำรวจภูธรจังหวัด ระยอง